

## GẦN 700 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC THAM GIA TRẢI NGHIỆM CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TẠI HỆ THỐNG GIÁO DỤC VINSCHOOL

Ngày 18/9, gần 700 sinh viên Khoa QH-2020-S các khối ngành Sư phạm, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Tham vấn học đường đã tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Vinschool Long Biên, Hà Nội. Tham gia dẫn đoàn sinh viên trong chương trình trải nghiệm, về phía Trường Đại học Giáo dục có TS. Vũ Thị Hoài – Phó Trưởng phòng Đào tạo - Trưởng đoàn trải nghiệm, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm PGS.TS. Lê Hải Anh, Phó Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục PGS.TS. Trần Văn Công, các giảng viên Bộ môn Lý luận phát triển nghề nghiệp và năng

lực ngoại ngữ chuyên môn và các giảng viên cố vấn học tập của Khoa Sư phạm và Khoa Các Khoa học Giáo dục. Chương trình năm trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội và Hệ thống Giáo dục Vinschool theo Thỏa thuận hợp tác (MOU) được kí kết vào tháng 12 năm 2022. Tại đây, các thành viên của đoàn đã tham dự chương trình Chào đón giảng viên và sinh viên Trường Đại học Giáo dục đến tham quan hệ thống giáo dục Vinschool và lắng nghe Bà Nguyễn Thu Hoàng - Phó Tổng Giám đốc nhân sự- đào tạo chia

sé về các chương trình thực tập, cơ hội việc làm tại Hệ thống giáo dục Vinschool.

Sau chương trình chào đón, sinh viên của Trường đã đi thăm quan cơ sở vật chất, trải nghiệm các hoạt động giáo dục thực tiễn ở 4 trường: Mầm non Harmony, Tiểu học Harmony, Trung học Harmony Long Biên và Trung học Times City. Sinh viên được trải nghiệm những hoạt động nghề nghiệp trong môi trường thực tế, những trải nghiệm mà các em mới chỉ được nghe từ giảng đường. Sinh viên Trường Đại học Giáo dục cũng đã để lại ấn tượng và cảm xúc tốt đẹp với sắc tím đồng

phục, tác phong nề nếp và văn minh khi đến Vinschool.

Để chuẩn bị cho các hoạt động trải nghiệm, Ban chỉ đạo Thực tập sư phạm và rèn nghề trường ĐHGĐ, Bộ phận Thực tập sư phạm và rèn nghề khoa Sư phạm đã có nhiều hoạt động tập huấn, truyền cảm hứng cho sinh viên để các em có được hành trang tốt nhất khi đến trường phổ thông thực hiện các hoạt động TTSP và rèn nghề.

Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác giữa 2 đơn vị, Hệ thống giáo dục Vinschool sẽ tạo cơ hội từ thực tập đến học việc và làm việc cho hơn 100 sinh viên khoá QH-2020-S ngay từ tháng 01/2024. *Kem thêm*

